

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
21	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ กุดปลาช่อใน <small>(เสนอโดยชุมชนหลัง ร.ร.เยาวเรศฯ 4)</small>	- เพื่อปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ ให้สวยงามและใช้เป็นสถานที่ พักผ่อนหย่อนใจ	- ก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์กุดปลาช่อใน อาทิ ขุดเปิดหน้าดิน ติดตั้งป้าย ภูมิและบดอัดดิน เป็นต้น หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,850 ตร.ม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล)	10,100,000 (งบเทศบาล)	-	-	-	- พื้นที่บริเวณกุดปลาช่อใน และพื้นที่โดยรอบได้รับการ ปรับปรุงให้ดีขึ้น จำนวน 1 แห่ง	- สภาพภูมิทัศน์ได้รับการ ปรับปรุงให้สวยงามและใช้เป็น สถานที่พักผ่อนหย่อนใจได้	- สำนักการช่าง
22	โครงการปรับปรุงทางเดิน รอบศาลหลักเมืองและ บริเวณด้านล่างโดยรอบ <small>(เสนอโดยชุมชน ร.ร.อนุบาลอุบลฯ)</small>	- เพื่อปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ ให้สวยงามและใช้เป็นสถานที่ พักผ่อนหย่อนใจ	- ก่อสร้างปรับปรุงสภาพผิวเดินเดิมรอบศาลหลักเมือง หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,288 ตร.ม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล)	5,720,000 (งบเทศบาล)	-	-	-	- บริเวณรอบศาลหลักเมือง ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น จำนวน 1 แห่ง	- สภาพภูมิทัศน์ได้รับการ ปรับปรุงให้สวยงามและใช้เป็น สถานที่พักผ่อนหย่อนใจได้	- สำนักการช่าง
23	โครงการปรับปรุงบ่อน้ำพุ บริเวณศาลหลักเมือง <small>(เสนอโดยชุมชนศาลาประชาคม)</small>	- เพื่อปรับปรุงอุปกรณ์ให้มี สภาพพร้อมใช้งานและเป็น สถานที่พักผ่อนหย่อนใจได้	- ปรับปรุงบ่อน้ำพุบริเวณศาลหลักเมือง ดังนี้ 1. ก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่บ่อน้ำพุ บริเวณศาล หลักเมือง จุดที่ 1 และพื้นที่โดยรอบ และอื่นๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) 2. ก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่บ่อน้ำพุ บริเวณศาล หลักเมือง จุดที่ 2 และพื้นที่โดยรอบ และอื่นๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) 3. ก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่บ่อน้ำพุ บริเวณศาล หลักเมือง จุดที่ 3 และพื้นที่โดยรอบ และอื่นๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล)	2,860,000 (งบเทศบาล)	-	-	-	- บริเวณบ่อน้ำพุได้รับการ ปรับปรุงให้มีสภาพพร้อมใช้ งานได้ดี จำนวน 3 จุด	- บ่อน้ำพุได้รับการปรับปรุง ให้มีสภาพพร้อมใช้งานและ เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจได้	- สำนักการช่าง